

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-PNN
V/v tăng cường công tác quản lý,
BVR và PCCCR trước, trong và sau
Tết Nguyên đán năm 2025

Tam Đường, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị: Phòng nông nghiệp &PTNT,
Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban
Quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm, Phòng Văn
hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 68/SNN-KL ngày 10/01/2025 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý, BVR và PCCCR trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2025; để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng nhất là các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân và chủ rừng thực hiện các quy định về bảo vệ rừng và PCCCR; phối hợp kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn và chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR.

2. Hạt Kiểm lâm huyện

Chủ trì tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ huy PCCCR huyện tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cảnh báo cháy rừng trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm tại trang điện tử của Cục Kiểm lâm (kiemlam.org.vn); kịp thời thông tin cấp dự báo cháy rừng cho Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện; UBND các xã, thị trấn để thông tin, tuyên truyền.

Bổ trí phân công lực lượng tuần tra, kiểm tra rừng, canh gác, thường trực 24/24 giờ trong những ngày cao điểm khô hanh; tiếp nhận thông tin tình hình cháy rừng tại các xã, thị trấn; tổng hợp tình hình cháy rừng, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ huy PCCCR huyện để có phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi cần thiết.

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm địa bàn tham mưu chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.

3. Ban Quản lý rừng phòng hộ

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai, báo cáo cấp có thẩm quyền để xác minh, xử lý vi phạm theo đúng quy định. Đôn đốc, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng; hướng dẫn các tổ chuyên trách bảo vệ và phát triển rừng sử dụng hiệu quả kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng. Chủ động phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên diện tích được giao.

Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã, thị trấn bố trí lực lượng trực, canh gác, phát hiện sớm lửa rừng; tổ chức tuần tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ người ra, vào các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy trong thời gian cao điểm nắng nóng; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị để sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ” và báo cáo ngay về Ban Chỉ huy PCCCR huyện để chỉ đạo, ứng cứu kịp thời.

4. Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự: Chủ động phối hợp, tăng cường lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó các tình huống cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia điều tra, xác minh nguyên nhân, đối tượng phá rừng, gây cháy rừng, củng cố hồ sơ vi phạm để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đến các tổ chức, người dân trên địa bàn huyện biết để thực hiện; tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện các thông tin tiêu cực, không phản ánh đúng sự thật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng trên các trang thông tin, mạng xã hội,... tham mưu xử lý theo quy định.

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 25/11/2024 của Chủ tịch UBND huyện Tam Đường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và PCCCR, tập trung mọi nguồn lực, chủ động và quyết liệt trong tổ chức thực hiện công tác bảo vệ rừng và PCCCR; gắn trách nhiệm của các chủ rừng và Nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng với việc

thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; thường xuyên củng cố, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy PCCCR tại địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy PCCCR; duy trì các tổ, đội chuyên trách bảo vệ rừng các bản; rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện chủ động sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng theo đúng phương châm “4 tại chỗ”. Trong thời gian nắng nóng, nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên, chỉ đạo Ban Chỉ huy PCCCR cấp xã, thị trấn phân công thành viên, cán bộ thường trực 24/24 giờ tại trụ sở cơ quan kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ, tết để tiếp nhận thông tin báo cháy; tăng cường lực lượng tuần tra để phát hiện đám cháy rừng và thăm cỏ để triển khai kịp thời các biện pháp chữa cháy hiệu quả.

Quản lý chặt chẽ các hoạt động canh tác nương rẫy, hướng dẫn kỹ thuật an toàn cho nhân dân, triển khai cho nhân dân đăng ký ngày giờ đốt nương; đôn đốc các cộng đồng nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng chủ động duy tu đường băng cản lửa, bảo dưỡng kiểm kê lại các phương tiện, dụng cụ phòng cháy, các công trình PCCCR; xây dựng lịch trực PCCCR trong suốt mùa khô niêm yết tại trụ sở UBND các xã, thị trấn; duy trì hoạt động của các chốt gác cửa rừng, thường trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm mùa khô hanh để kiểm soát chặt chẽ người ra vào, kịp thời phát hiện các điểm cháy.

Khi xảy ra cháy rừng, thăm cỏ phải triển khai ngay lực lượng chữa cháy và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về Ban Chỉ huy PCCCR huyện (*qua Hạt Kiểm lâm huyện*) để tổng hợp và tham mưu Trưởng Ban Chỉ huy PCCCR huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để có phương án chỉ đạo.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT: Huyện uỷ, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phong Vĩnh Cường